

บทบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นมีปณิธานแน่วแน่ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้แสดงศักยภาพทางวิชาการ โดยการเขียนบทความวิชาการ บทความจากงานวิจัยและจากวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะทำให้วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพด้วยการคัดเลือกผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่อย่างเข้มงวด

วารสารวิชาการฉบับนี้ ก้าว揚สู่ปีที่ 3 ด้วยความมั่นคง และภูมิใจที่ได้นำเสนอบทความหลากหลายครอบคลุมสาขาวิชาและหน่วยงาน จำนวนถึง 11 สาขาวิชา ทั้งด้านเทคโนโลยี ธุรกิจ การศึกษา กฎหมาย ทุกบทความมีสำคัญ ให้สาระและเป็นประโยชน์ อย่างมากต่ออาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งท่านผู้อ่านที่สนใจ และสมาชิกผู้มีอุปการะคุณต่อวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เกิดขึ้นทั่วโลก และมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างมาก บทความ "การดำเนินชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง" ได้ให้ข้อคิด แนวปฏิบัติที่ประชาชนคนไทยต้องตระหนัก และทบทวนวิถีการดำรงชีวิต เพื่อนำไปสู่ความสุข ครู อาจารย์ได้ใช้ประโยชน์ในการชี้แนะให้นักศึกษาซึ่งนับวันจะหลงเข้าไปในบ่วงวัตถุนิยมมากขึ้นทุกวัน

การเปิดเสรีการค้าอาเซียน-จีน ซึ่งมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะต่อเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ บทความจากคุณกษิณีพันธ์เรื่อง "รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในจังหวัดเชียงใหม่" จะทำให้เห็นแนวทางที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรไทยไม่เฉพาะผู้ปลูกกระเทียมในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น

ภาวะโลกร้อน เป็นเรื่องที่ทั่วโลกตระหนักและแสวงหาทางเพื่อลดอันตรายที่จะเกิดแก่มวลมนุษยชาติ บทความเรื่อง "Carbon Footprint ฉลากสินค้าอินเทรนด์ใหม่ที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้าม" ได้กล่าวถึง "ฉลากคาร์บอน" สำหรับสินค้าซึ่งยังเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศไทย สมควรที่รัฐบาลต้องใส่ใจและมีมาตรการเพื่อให้ผู้ผลิต และผู้ประกอบการได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

วารสารวิชาการฉบับนี้เป็นฉบับครบรอบ 10 ปี ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จึงขอเชิญชวนล่วงหน้าให้อาจารย์ บุคลากร ทั้งของมหาวิทยาลัย และจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้ส่งบทความเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง และทำให้วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มีคุณค่ายิ่งขึ้น ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้และขอภัยที่ยังมีบทความที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ในฉบับนี้อีก 2 บทความ

บรรณาธิการ